
ประเดน็ที่มกัยกขึ้นมาว่าเป็นปัญหาทาง
ปฏิบัติ คือส่วนใหญ่การประชุมกรรมการ
ที่มีความถี่สูงก็มักจะประชุมเพียงเดือนละ
ครั้ง หากรอให้ต้องรบัรองรายงานการประชมุ
อกี 1 เดอืนข้างหน้าจงึน�าไปปฏบิตัถิอืว่าช้า
เกินไป ข้อกังขาจึงมีว่าถ้าน�ามติไปปฏิบัต ิ
เพราะมีความจ�าเป็นและรอไม่ได้หรือเพื่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมติให้เกิด
ผลโดยเร็วก่อนมีการรับรองรายงานการ
ประชุมในครั้งต่อไปถือว่าเป็นการกระท�า
ผิดกฎหมายหรือไม่ ได้ยินข้อถกเถียงเรื่องนี้
หลายครั้งจากวงสนทนาหลายกลุ่มก็ยังไม่มี
กลุ่มไหนฟันธงว่าผดิหรอืไม่ 

ผมเหน็ว่าความชดัเจนของเรื่องนี้มคีวาม
ส�าคญั จงึลองสอบถามนกักฎหมายที่มคีวาม
รู ้ประสบการณ์ว่าที่ถูกต้องควรจะปฏิบัติ
อย่างไร ค�าตอบที่ได้ก็คือ ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ว่า การปฏิบัติตามมติต้องรับรอง
รายงานการประชมุก่อน ลองไปศกึษาค้นคว้า
จากหนังสือแนะน�าเรื่องการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือให้ประสบผลส�าเร็จก็ไม่
เห็นค�าแนะน�าเรื่องการรับรองรายงานการ

ประชุม เพียงแต่มีค�าแนะน�าว่าระหว่างการ
ประชุม ต้องมีผู้บันทึกการประชุมโดยต้อง
บนัทกึความเหน็หรอืค�าแนะน�าหรอืความเหน็
คดัค้านที่ส�าคญั บนัทกึมตจิากการตดัสนิใจ
ของคณะกรรมการให้ชดัเจน ระบผุู้ที่ต้องรบั
มอบหมายมตใิห้ไปด�าเนนิการและต้องมกีาร
ตดิตามผลของการปฏบิตัติามมต ิ

เท่าที่ผมมีประสบการณ์รวมถึงที่ได้ยิน
ได้ฟังมา ส่วนใหญ่หรอืเกอืบทกุแห่งล้วนน�า
เอามติไปด�าเนินการก่อนการรับรองรายงาน
การประชุมในการประชุมครั้งต่อไป หลายๆ 
แห่งจงึพฒันาวธิกีารต่างๆ เพื่อป้องกนัปัญหา 
ที่จะตามมาภายหลงั ตวัอย่างเช่น หลงัจาก 
มมีตชิดัเจนแล้ว ยงัเพิ่มมตจิากคณะกรรมการ 
เพิ่มเติมว่าให้น�ามติที่ว่าไปด�าเนินการได้
โดยไม่ต้องรอจนถึงการประชุมในครั้งต่อไป 
บางแห่งใช้วิธีส ่งรายงานการประชุมให้
กรรมการหลงัการประชมุ 1-3 วนั หากไม่มี
ท่านใดทักท้วงก็จะน�ามติไปด�าเนินการทันท ี
บางแห่งใช้วิธีร่างมติไว้ล่วงหน้า หลังจาก
สรุปความเห็นและตัดสินใจในวาระใด ก็จะ
ให้พิจารณาร่างมติในที่ประชุมเลย วิธีหลัง
นี้น่าจะขจัดปัญหาเรื่องการแก้ไขมติในการ
ประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งสามารถน�ามติไป
ปฏิบัติได้ทันที โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน มี
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย มีการประชุม
โดยใช้จอคอมพิวเตอร์ สามารถปรับเปลี่ยน
ถ้อยค�าในมติบนหน้าจอได้ทันทีหรือพิมพ์
ออกมาให้พจิารณาสดๆ ได้ในเวลาไม่กี่นาท ี

ผมยงัไม่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลที่มาของการ
รับรองรายงานการประชุมทั้งๆ ที่กฎหมาย
ก็ไม่ได้เขียนไว้ แต่ที่รู้จากนักกฎหมายบาง
ท่านพอจะรู้ที่ไปว่า ขณะนี้มีบางหน่วยงาน
ต้องการตดัวาระรายงานการประชมุออกโดย
เฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้น เพราะกฎหมาย
ไม่ได้บญัญตัวิ่าต้องมกีารรบัรอง นอกจากนี้ 
บ่อยครั้งการมีวาระการรับรองรายงานการ
ประชมุผูถ้อืหุน้กลบัสร้างปัญหาจากผูถ้อืหุน้ 
เก่า หรือผู้ถือหุ้นใหม่บางคนที่ลืมหรือไม่รู้
หรือจ�ามติไม่ได้เพราะล่วงเลยมาเป็นปี 
ทักท้วงหรือให้แก้ไขบางเรื่องบางราวที่ไม่ได ้

เกี่ยวกับมติที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัท
จดทะเบียนต้องส่งรายงานการประชุมให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 
14 วนันบัจากวนัที่มกีารประชมุเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชนและนักลงทุนและเปิดโอกาส
หรือแก้ไขหรือทักท้วงได้อยู่แล้ว พัฒนาการ
เรื่องนี้คล้ายกับกรณีการตัดวาระอื่นๆ ออก 
ที่ผ่านมามีบางบริษัทจดทะเบียนได้ตัดวาระ 
อื่นๆ ออกในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้น 
เพราะผู ้ถือหุ ้นสามารถซักถามหรือแสดง
ความเห็นที่ตรงประเด็นในแต่ละวาระได้เต็ม
ที่อยูแ่ล้ว การมวีาระอื่นๆ กลบัสร้างปัญหาต่อ 
การประชมุมากกว่า 

สรปุแล้ว ไม่มกีฎหมายบงัคบัว่าต้องรบัรอง 
รายงานการประชมุก่อนจงึจะน�ามตไิปด�าเนนิ
การได้ อาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตวาระนี้จะ
ไม่ปรากฏในที่ประชุมโดยเฉพาะการประชุม
ผู้ถอืหุ้น หรอืถ้ามอีาจจะกลายเป็นวาระเพื่อ
ทราบ เพื่อให้แก้ไขค�าผดิเสยีมากกว่า ความ
ส�าคัญของมติที่ประชุมอยู่ที่ความชัดเจนว่า
เป็นมตเิพื่อทราบหรอืเพื่ออนมุตั ิหรอืเพื่อให้
สัตยาบัน รายละเอียดตามมติว่าให้ด�าเนิน
การอะไรบ้าง ใครคือผู้รับผิดชอบน�ามติไป
ปฏิบัติ การแจกจ่ายมอบหมายให้ผู้มีหน้า
ที่รับผิดชอบน�าไปด�าเนินการโดยเร็ว การ
ติดตามผลการด�าเนินการตามมติ และการ
รายงานผลคบืหน้าให้คณะกรรมการรบัทราบ 
นอกจากนี้บางมติที่มอบหมายไปให้ด�าเนิน
การ ผู ้บริหารอาจจะต้องให้ค�าแนะน�าวิธี
ด�าเนนิการตามมตใิห้ได้ผลแก่ผูร้บัมอบหมาย 
เพื่อให้การด�าเนนิการตามมตสิมัฤทธิ์ผล 

ผลเชื่อว่ามีบางบริษัทจดทะเบียนมีวิธี
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่ได้ยกตัวอย่างไว้
ข้างต้น และอาจเป็นวิธีปฏิบัติที่แก้ปัญหา
ประเด็นข้างต้นได้ดีกว่าหรือมีความชัดเจน
กว่า ถ้ามีอยากให้ช่วยกันเผยแพร่เพื่อจะได ้
เป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตั ิช่วยลดปัญหา 
ขณะเดียวกันช่วยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้เกี่ยวข้อง
เข ้ าใจตรงกันอันจะท�าให ้การประชุม
คณะกรรมการหรือการประชุมผู ้ถือหุ ้นมี
ประสทิธภิาพมากขึ้น 

ต้องรับรอง
รายงานการประชุมด้วยหรือ?

ผมได้ยินประเด็นปัญหาที่หลายๆ 

คนมักยกขึ้นมาถกเถียงกันว่า การ

ที่จะน�ามติที่ประชุมคณะกรรมการไป

ปฏิบัติ จ�าเป็นต้องรับรองรายงาน

การประชุมก่อนหรือไม่ มีบางหน่วย

งานเคร่งครัดเรื่องนี้ต้องรอให้มีการ

รับรองรายงานการประชุมก่อน จึง

ส่งมติไปให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ บาง

หน่วยงานต้องการน�ามติไปปฏิบัติ

โดยเร็ว อาจส่งรายงานการประชุม

ให้กรรมการทุกท่านใน 1-3 วัน หาก

ไม่มีการทักท้วง ก็ด�าเนินการตามมติ

ทันที
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